



เมื่อน้ำท่วม‘ประกันต่อ’เอาอยู่

■ มั่นใจประกันน้ำท่วมไม่เจ๊ง!

สถานการณ์น้ำท่วมที่ยังวิกฤตน้ำขังสูงในหลายจังหวัดภาคเหนือ ภาคอีสานและ ตะวันออก ขณะที่จังหวัดเสี่ยงที่เคยท่วมหนักในปี 2554 ยังอยู่ในข่ายที่ต้องพิจารณา ถึงพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี กรุงเทพฯ



● **พิชัย-ธีระวัชย์กุล**
กสสช.การผู้ว่าราชการใหญ่
-บมจ.กรุงเทพประกันภัย

สำหรับธุรกิจประกันภัยที่มีประสพ- การณ์เลวร้ายกับเหตุการณ์ปี 2554 ซึ่ง สร้างความเสียหายให้กับธุรกิจมหาศาล เป็นเงินกว่า 4.3 แสนล้านบาท “สยาม ธุรกิจ”สำรวจทรรศนะผู้บริหารหลายบริษัท ประสานเสียงไม่ห่วงน้ำท่วมในปี นี้ โดย “พนัส ธีระวัชย์กุล” กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย กล่าว ว่า บริษัทไม่กังวลเนื่องจากมีการเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยงจาก ภัยจากธรรมชาติ โดยการจัดแบ่งโซน ความเสี่ยงภัยเพื่อดูแลเรื่องภัยสะสมตลอด เวลา รวมทั้งมีการจัดซื้อการประกันภัยต่อ อย่างเพียงพอหากเกิดมหันตภัยขึ้น

ยิ่งกว่านั้น เชื่อว่าเหตุการณ์น้ำท่วม ในปีนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในปี นี้เนื่องจากได้จัดทำระบบ ในการบริหารจัดการเรื่องภัยสะสมรองรับไว้แล้วอย่างครบถ้วน

“ตอนปี 2554 ความเสียหายหลัก จะอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในพระ- นครศรีอยุธยาและปทุมธานี เท่าที่ติดตาม ใกล้ชิดพบว่า นิคมฯส่วนใหญ่จะมีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันและมาตรการรองรับครบ ถ้วน เหลือเพียงส่วนน้อยที่ยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้นหากเกิดน้ำท่วมขึ้นจะสามารถป้องกัน ไม่ให้ทรัพย์สินเสียหายได้ กอปรกับภาค รัฐมีการบริหารจัดการน้ำดีขึ้นปริมาณการ จัดเก็บน้ำในเขื่อนหลักๆยังสามารถกักเก็บ น้ำได้รวมถึงไม่มีพายุใหญ่พัดผ่านเชื่อว่าปี นี้จะไม่รุนแรงเหมือนปี 2554”

กรุงเทพฯมีสินไหมจากน้ำท่วมเมื่อ 2 ปี ก่อนทั้งหมด 3.7 หมื่นล้านบาท ณ สิงหาคม จ่ายไปแล้ว 85% จะจ่ายให้หมดภายในปีนี้ **มั่นใจซื้อประกันต่อเพียงพอ**

ด้านบมจ.นวกิจประกันภัย “ปิติพงศ์ พิศาลบุตร” กรรมการผู้อำนวยการ กล่าว ว่า ไม่กังวลเช่นกันเพราะพื้นที่ที่ท่วม

ส่วนใหญ่เป็นไร่นา ไม่ใช่ใน นิคมฯ ซึ่งในนิคมฯทั้ง 7 แห่ง บริษัทยังมีลูกค้าอยู่แม้บริษัท นิปอนโคอะที่เป็นผู้ถือหุ้นจะ ย้ายลูกค้าส่วนใหญ่ไปทำประกัน กับบริษัทสมโพธิที่ควบรวม กิจการกันก็ตาม โดยมั่นใจใน ระบบป้องกันของนิคมฯกำแพง ที่แต่ละนิคมฯ สร้างขึ้นมี ความแข็งแรง อีกทั้งปีนี้ ปริมาณน้ำไม่เยอะเหมือน

ปี 2554

นวกิจามีความเสียหายจากน้ำท่วมปี 2554 ทั้งหมด 3.4 หมื่นล้านบาท ขณะนี้จ่ายแล้วเกิน 95% จะจ่ายให้หมดไม่เกินกลางเดือนตุลาคมนี้

“โสภากาญจนรินทร์” ประธานบริหาร บมจ.ฟอลคอนประกันภัยกล่าวว่า หากดูจากตอนนี้ น้ำท่วมรอบนี้ไม่กังวลและไม่มีผลกระทบต่อบริษัทเพราะได้ซื้อประกันภัยต่อคุ้มครองความเสียหายวงเงินสูงขึ้นไปประมาณ 1,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับก่อนปี 2554 ซึ่งวงเงินไม่ถึง 500 ล้านบาท เนื่องจากตอนนั้นยังไม่มีประสบการณ์ น้ำท่วมใหญ่โดยเพิ่งต่อสัญญาประกันภัยต่อฉบับใหม่ไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมาจ่ายเบี้ยประกันต่อลูกลงประมาณ 20% เทียบกับปี 2554

ฟอลคอนมีค่าสินไหมทดแทนจากน้ำท่วมปี 2554 ทั้งสิ้น 3,400 ล้านบาท จ่ายไปแล้ว 2,200 ล้านบาท อีก 1,200 ล้านบาท เป็นเคลมใหญ่รวมประกันธุรกิจหยุดชะงัก (bi) น่าจะใช้เวลาในการเจรจาต่อรองราคา

เชื่อประกันกลับปีนี้ไม่จริง

ส่วนโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2556 ที่เพิ่งเริ่มรับประกันทั่วประเทศไปเมื่อกลางเดือนกันยายน แผลงข่าวจากวงการประกันภัย

ให้ความเห็นว่า ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินความเสียหายจะสูงกว่า 2 ปีก่อนหรือไม่ เพราะเพิ่งเริ่มโครงการ ปกติกว่าจะรู้มีนาข้าวเสียหายต้องรอให้ผ่านกระบวนการรัฐบาลเยียวยาให้กับเกษตรกรรายนั้นๆ ก่อน แต่เบื้องต้นคาดปีนี้ไม่น่าจะขาดทุนมากเหมือน 2 ปีก่อนที่ขาดทุนเกือบพันล้านบาท เพราะกำหนดเบี้ยตามพื้นที่เสี่ยงมีถึง 5 ราคาไม่ใช่ราคาเดียวทั่วประเทศเหมือนของเก่า

ประกันชีวิตเจอมีเคลม 2 ราย

ด้าน “บุษรา อึ้งภากรณ์” ผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวว่า รายงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่ 17-30 กันยายน ทั้งสิ้น 24 ราย ในจำนวนนี้มีประกันชีวิตและอุบัติเหตุจำนวนเพียง 2 ราย มียอดรวมสินไหมรวม 2,315,000 บาท โดยบริษัทประกันชีวิตได้ทำการจ่ายสินไหมประกันชีวิตแล้ว 1 ราย และอีกรายหนึ่งกำลังรอเอกสารของผู้เสียชีวิต และจะดำเนินการจ่ายอย่างรวดเร็วต่อไป